

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสารสภาการพยาบาลทุกท่าน และแล้ววารสารฉบับที่ 3 ของปีนี้ก็ออกสู่สายตาของท่านตรงตามช่วงเวลา ทางกองบรรณาธิการจะพยายามให้วารสารออกตรงตามเวลามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ขอให้สมาชิกที่จะส่งเรื่องเข้ามาได้โปรดตรวจตราต้นฉบับให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะส่งมายังกองบรรณาธิการ เพื่อที่จะช่วยให้ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้นค่ะ และขอให้ท่านที่ส่งต้นฉบับเข้ามาทุกท่านได้โปรดให้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เพื่อว่าเมื่อผลงานของท่านได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ได้ บางครั้งต้นฉบับขาดความสมบูรณ์เล็กน้อย เช่น ไม่ปรากฏชื่อของคณะผู้วิจัย เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ทางเราสามารถติดต่อท่านได้ทันทีเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ดิฉันได้รับเชิญในการประชุม เพื่อพัฒนาเครือข่ายบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกสำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศ ไปสู่ระดับนานาชาติโดยผ่านช่องทางการนำเสนอของวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้เป็นวารสาร Online สาระของการประชุมเป็นการร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายฯเพื่อให้เป็นวารสาร Onlineซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วย การประชุมนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น แต่นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผลงานทางวิชาการของพยาบาลเราจะมีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ความคืบหน้าคงจะนำมาแจ้งแถลงไขกันต่อไป

วารสารฉบับนี้ยังคงความหนาแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลายและน่าสนใจเช่นเคย ทั้งด้านบทความในเรื่องพยาบาลจะสื่อสารหรือแจ้งข่าวร้ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างไร ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีแผลกดทับ พยาบาลเราจะเลือกเครื่องมือประเมินการหายใจของแผลได้อย่างไร เครื่องมือใดที่น่าสนใจที่สุด ส่วนงานวิจัยก็มีหลากหลายทั้งด้านการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาล และเชิงการบริหาร เช่น กรณีศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลของชุมชน ผลของโยคะต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลเรา เป็นต้น ขอเชิญสมาชิกเลือกอ่านได้ตามความสนใจ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

รศ. ดร. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
บรรณาธิการ